



ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
เลขที่รับ 4054  
วันที่ ๒ ๒.ค. 2567  
เวลา

## โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด

ที่ สส (กปภจ) ๐๐๒๑/ว๕๐

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรสงคราม

ถึง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม (ท) รองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสงคราม นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๒.๐๙/๑๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายฤดูฝนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ ในเดือนสิงหาคม - กันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนตก ๖๐ - ๘๐% ของพื้นที่ เป็นส่วนใหญ่กับมีฝนตกหนักในพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ซึ่งหากเป็นไปตามคาดหมายจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลอง เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมของสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ประกอบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ตั้งแต่ ๓.๓ เมตร ขึ้นไป อาจส่งผลกระทบต่อทำให้น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำได้ ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ผลกระทบเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)

ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ผลกระทบเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)

ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ผลกระทบเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูง (น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง) ในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำ กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งผู้ประกอบการ และประชาชน ให้เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และขอให้แจ้งเตือนผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำให้ขนย้ายสิ่งของไว้ในที่สูง

๒. ให้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสมุทรสงคราม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์สภาวะอากาศ และปริมาณฝนในพื้นที่ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. ให้โครงการชลประทานสมุทรสงคราม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง และระดับน้ำทะเลหนุนสูง รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

๕. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่ายจิตอาสา ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุฯ รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ฯลฯ

๖. เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามแผนเผชิญเหตุฯ และจัดชุดปฏิบัติการเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ในด้านต่าง ๆ

๗. หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น สั่งการอพยพ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเป็นระบบ

๘. ให้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยง หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการ ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือ แจ้งผ่านไลน์ “ปก.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @๑๗๘๔DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามสำเนาหนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๓๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และกำนัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้แจ้งเตือนผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำ เฝ้าระวัง และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการในช่วงนี้ด้วย



(นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้อำนวยการจังหวัด



ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการ และประชาชนที่อยู่อาศัย  
บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำ  
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่  
โดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๒.๐๙/๑๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แจ้งการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายฤดูฝนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๗ ในเดือนสิงหาคม - กันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่น โดยมีฝนตก ๖๐ - ๘๐% ของพื้นที่ เป็นส่วนใหญ่กับมีฝนตกหนักในพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ ซึ่งหากเป็นไปตามคาดหมายจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลอง เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมของสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ประกอบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ตั้งแต่ ๓.๓ เมตร ขึ้นไป อาจส่งผลกระทบต่อให้น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำได้ ๓ ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ผลกระทบเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)
- ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ผลกระทบเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.)
- ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ผลกระทบเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลอง เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูง การปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง และฝนตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอให้ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลอง คลองสาขาต่าง ๆ และพื้นที่ลุ่มต่ำ เฝ้าระวัง และติดตามระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าว และขอให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูง เพื่อให้พ้นจากระดับน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะช่วงที่มีน้ำทะเลหนุนสูง

๒. กรณีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำอุทกภัย และต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอในพื้นที่ทราบโดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันทีหรือแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๓๔๓๑ ๕๘๓๕ หรือแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปก.รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID @๑๗๘๔DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมป้องกัน รับมือ และให้การช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมงด้วยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดำรงตำแหน่งราชการจังหวัด